

**บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

**งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566**

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่อง การวัดมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

### การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรื่องสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 1,566.46 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.44 และร้อยละ 7.01 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก หลอด LED ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นส่วนส่องสว่าง แม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งบริษัทได้ประเมินว่าเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทเลือกวัดมูลค่าตราสารทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าววัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งมาจากข้อมูลที่ไม่ได้สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและลักษณะของตราสารทุน ทั้งนี้ผลการประเมินพบว่ามีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามวิธีราคาทุน ดังนั้นบริษัทรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 146.34 ล้านบาท

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด เป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท อีกทั้งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีความซับซ้อนและใช้ข้อมูลระดับที่ 3 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพื่อสะท้อนความเสี่ยงและลักษณะของตราสารทุน

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำหรับการจัดประเภทเงินลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมเทียบกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป รวมทั้งพิจารณาปัจจัยการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Discount for lack of marketability) เพื่อพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม

## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

วิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน				
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	2,084,203,370	2,655,943,140	2,084,203,370	2,655,943,140
เงินลงทุนระยะสั้น	10	5,891,800,000	3,483,000,000	5,891,800,000	3,483,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	11	2,557,390,936	2,617,502,108	2,557,390,936	2,617,502,108
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	12	590,667,595	717,823,866	590,667,595	717,823,866
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดรับชำระ ภายในหนึ่งปี	14	32,711,779	54,958,494	32,711,779	54,958,494
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,470,727	9,913,992	8,470,727	9,913,992
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>11,165,244,407</b>	<b>9,539,141,600</b>	<b>11,165,244,407</b>	<b>9,539,141,600</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วย วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	13	19,040,148	-	19,040,148	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	14	10,541,918	41,490,171	10,541,918	41,490,171
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13	1,682,829,463	1,485,400,982	1,682,829,463	1,485,400,982
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	2,003,281,357	1,885,457,013	54,044,189	54,044,189
เงินลงทุนในการร่วมค้า	16	20,095,140	23,446,570	3,132,500	3,132,500
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	17	8,469,099,440	9,076,819,631	8,469,099,440	9,076,819,631
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	18	940,338,240	988,701,728	940,338,240	988,701,728
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ		14,930,395	16,197,777	14,930,395	16,197,777
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>13,160,156,101</b>	<b>13,517,513,872</b>	<b>11,193,956,293</b>	<b>11,665,786,978</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>24,325,400,508</b>	<b>23,056,655,472</b>	<b>22,359,200,700</b>	<b>21,204,928,578</b>

กรรมการ

(นายโคอิชิ นางาโนะ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	502,963,667	558,504,822	502,963,667	558,504,822
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30 497,868,929	495,951,982	497,868,929	495,951,982
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	223,030,379	248,353,113	223,030,379	248,353,113
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30 206,816,410	173,557,965	206,816,410	173,557,965
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน สุทธิ	13 1,094,303	780,983	1,094,303	780,983
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	197,523,010	177,386,425	197,523,010	177,386,425
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20 363,034,369	410,699,808	363,034,369	410,699,808
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,992,331,067</b>	<b>2,065,235,098</b>	<b>1,992,331,067</b>	<b>2,065,235,098</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	19 631,640,705	555,038,867	238,400,744	184,693,488
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21 414,715,556	409,603,994	414,715,556	409,603,994
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,046,356,261</b>	<b>964,642,861</b>	<b>653,116,300</b>	<b>594,297,482</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,038,687,328</b>	<b>3,029,877,959</b>	<b>2,645,447,367</b>	<b>2,659,532,580</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	22			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	383,125,000	383,125,000	383,125,000	383,125,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	383,125,000	383,125,000	383,125,000	383,125,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	22 504,250,000	504,250,000	504,250,000	504,250,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
- สำรองตามกฎหมาย	24 38,312,500	38,312,500	38,312,500	38,312,500
ยังไม่ได้จัดสรร	19,218,587,452	18,124,222,521	17,511,245,272	16,527,687,983
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,142,438,228	976,867,492	1,276,820,561	1,092,020,515
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>21,286,713,180</b>	<b>20,026,777,513</b>	<b>19,713,753,333</b>	<b>18,545,395,998</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>24,325,400,508</b>	<b>23,056,655,472</b>	<b>22,359,200,700</b>	<b>21,204,928,578</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
		บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	8, 29	14,447,846,435	13,582,326,658	14,447,846,435	13,582,326,658
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(11,839,100,925)	(11,092,504,997)	(11,839,100,925)	(11,092,504,997)
<b>กำไรขั้นต้น</b>		<b>2,608,745,510</b>	<b>2,489,821,661</b>	<b>2,608,745,510</b>	<b>2,489,821,661</b>
รายได้อื่น					
- เงินปันผลรับ		102,984,377	24,299,990	351,436,864	235,234,967
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ		939,879	18,490,121	939,879	18,490,121
- กำไรอื่น สุทธิ	13	1,915,680	1,806,207	1,915,680	1,806,207
- ดอกเบี้ยรับ		41,146,908	19,543,267	41,146,908	19,543,267
- อื่น ๆ	25	104,123,945	78,974,975	104,123,945	78,974,975
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>		<b>2,859,856,299</b>	<b>2,632,936,221</b>	<b>3,108,308,786</b>	<b>2,843,871,198</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(743,273,973)	(686,462,219)	(743,273,973)	(686,462,219)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(350,074,495)	(337,882,428)	(350,074,495)	(337,882,428)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>(1,093,348,468)</b>	<b>(1,024,344,647)</b>	<b>(1,093,348,468)</b>	<b>(1,024,344,647)</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>		<b>1,766,507,831</b>	<b>1,608,591,574</b>	<b>2,014,960,318</b>	<b>1,819,526,551</b>
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		386,962,039	281,610,840	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>2,153,469,870</b>	<b>1,890,202,414</b>	<b>2,014,960,318</b>	<b>1,819,526,551</b>
ภาษีเงินได้	27	(407,794,139)	(369,398,585)	(380,092,229)	(355,263,413)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>		<b>1,745,675,731</b>	<b>1,520,803,829</b>	<b>1,634,868,089</b>	<b>1,464,263,138</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28	22.78	19.85	21.34	19.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,745,675,731	1,520,803,829	1,634,868,089	1,464,263,138
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	21	33,571,576	8,543,894	33,571,576
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13.2	197,428,481	148,653,322	197,428,481
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	(46,200,011)	(31,439,443)	(46,200,011)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		184,800,046	125,757,773	184,800,046
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ				
บริษัทร่วมและการร่วมค้า		(24,036,638)	104,840,323	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	27	4,807,328	(20,968,065)	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(19,229,310)	83,872,258	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		165,570,736	209,630,031	184,800,046
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,911,246,467	1,730,433,860	1,819,668,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว -		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	การวัดมูลค่า	ผลต่างจาก	การวัดมูลค่าใหม่	รวม
						ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนใน		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	383,125,000	504,250,000	38,312,500	17,024,855,642	969,173,204	(199,025,281)	(2,910,462)	767,237,461	18,717,780,603
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,520,803,829	118,922,658	83,872,258	6,835,115	209,630,031	1,730,433,860
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(421,436,950)	-	-	-	-	(421,436,950)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	383,125,000	504,250,000	38,312,500	18,124,222,521	1,088,095,862	(115,153,023)	3,924,653	976,867,492	20,026,777,513
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	383,125,000	504,250,000	38,312,500	18,124,222,521	1,088,095,862	(115,153,023)	3,924,653	976,867,492	20,026,777,513
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,745,675,731	157,942,785	(19,229,310)	26,857,261	165,570,736	1,911,246,467
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	(651,310,800)	-	-	-	-	(651,310,800)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	383,125,000	504,250,000	38,312,500	19,218,587,452	1,246,038,647	(134,382,333)	30,781,914	1,142,438,228	21,286,713,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
						การวัดมูลค่า		รวม	
						เงินลงทุนใน		องค์ประกอบอื่น	
						ตราสารทุน		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
						ผ่านกำไรขาดทุน		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
						เบ็ดเสร็จอื่น		รวม	
						หลังจากออกจากงาน		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
								รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
								รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564		383,125,000	504,250,000	38,312,500	15,484,861,795	969,173,204	(2,910,462)	966,262,742	17,376,812,037
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	1,464,263,138	118,922,658	6,835,115	125,757,773	1,590,020,911
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(421,436,950)	-	-	-	(421,436,950)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565		383,125,000	504,250,000	38,312,500	16,527,687,983	1,088,095,862	3,924,653	1,092,020,515	18,545,395,998
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565		383,125,000	504,250,000	38,312,500	16,527,687,983	1,088,095,862	3,924,653	1,092,020,515	18,545,395,998
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	1,634,868,089	157,942,785	26,857,261	184,800,046	1,819,668,135
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(651,310,800)	-	-	-	(651,310,800)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566		383,125,000	504,250,000	38,312,500	17,511,245,272	1,246,038,647	30,781,914	1,276,820,561	19,713,753,333

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	2,153,469,870	1,890,202,414	2,014,960,318	1,819,526,551
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- ค่าเสื่อมราคา	17	1,277,826,944	1,295,738,934	1,277,826,944
- ค่าตัดจำหน่าย	18	270,396,701	278,123,750	270,396,701
- ดอกเบี้ยรับ		(41,146,908)	(19,543,267)	(41,146,908)
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		(386,962,039)	(281,610,840)	-
- เงินปันผลรับ				
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(102,984,377)	(24,299,990)	(102,984,377)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	15, 16	-	-	(248,452,487)
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	25	(3,107,669)	(4,089,665)	(3,107,669)
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ		9	-	9
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน		313,320	541,793	313,320
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย	12	(556,825)	1,461,287	(556,825)
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	12	(16,900,000)	16,900,000	(16,900,000)
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	43,106,520	42,707,733	43,106,520
- กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ		4,291,769	(1,946,717)	4,291,769
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		3,197,747,315	3,194,185,432	3,197,747,315
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		71,477,697	(66,328,706)	71,477,697
- สินค้าคงเหลือ		144,613,096	(259,505,590)	144,613,096
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,443,265	(2,389,230)	1,443,265
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,267,382	6,891,388	1,267,382
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น		(55,541,155)	60,436,845	(55,541,155)
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		1,916,947	(42,388,054)	1,916,947
- เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น		(7,582,322)	15,062,048	(7,582,322)
- เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		33,010,837	(79,876,602)	33,010,837
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(47,665,439)	63,982,886	(47,665,439)
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	21	(4,423,382)	(9,707,341)	(4,423,382)
<b>เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน</b>		3,336,264,241	2,880,363,076	3,336,264,241
- รับดอกเบี้ย		11,443,699	7,750,497	11,443,699
- จ่ายภาษีเงินได้		(352,448,399)	(315,013,185)	(352,448,399)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน</b>		2,995,259,541	2,573,100,388	2,995,259,541

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	(19,040,148)	-	(19,040,148)	-	
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	14	(3,760,482)	(94,957,993)	(3,760,482)	(94,957,993)
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	14	56,955,450	61,628,036	56,955,450	61,628,036
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		(676,643,641)	(926,999,009)	(676,643,641)	(926,999,009)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		3,304,337	4,408,643	3,304,337	4,408,643
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น		18,336,684	10,867,479	18,336,684	10,867,479
เงินปันผลรับ					
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		102,984,377	24,299,990	102,984,377	24,299,990
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	15, 16	248,452,487	210,934,977	248,452,487	210,934,977
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(233,185,806)	(226,179,548)	(233,185,806)	(226,179,548)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น	10	9,852,000,000	7,848,000,000	9,852,000,000	7,848,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น	10	(12,260,800,000)	(9,073,000,000)	(12,260,800,000)	(9,073,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(2,911,396,742)	(2,160,997,425)	(2,911,396,742)	(2,160,997,425)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินปันผลจ่าย	23	(651,310,800)	(421,436,950)	(651,310,800)	(421,436,950)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(651,310,800)	(421,436,950)	(651,310,800)	(421,436,950)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(567,448,001)	(9,333,987)	(567,448,001)	(9,333,987)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		2,655,943,140	2,663,330,410	2,655,943,140	2,663,330,410
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน		(4,291,769)	1,946,717	(4,291,769)	1,946,717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		2,084,203,370	2,655,943,140	2,084,203,370	2,655,943,140
<b>รายการที่ไม่กระทบเงินสด</b>					
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		66,791,294	84,531,706	66,791,294	84,531,706
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		451,966	204,358	451,966	204,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 67 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12000 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พิมพ์ และแบบผลิตภัณฑ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

## 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพันธ์) และการระบุผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ บริษัทเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 7

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

### 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและกลุ่มกิจการยังไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

- ก) **การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ข) **การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น** ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการบันทึบส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อจ่ายค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ
- ค) **การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ** ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับการอ้างอิงกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ
- ง) **การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน** ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้



## 4 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

### 4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

#### ก) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุน  
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ข) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพัน  
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

##### การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการ  
ร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อพร้อมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

บริษัทจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของ  
ผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการ  
เปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัท  
ในบริษัทร่วมและการร่วมค่านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียใน  
บริษัทร่วมและการร่วมค่านั้น เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

#### ง) รายการระหว่างกันในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสีย  
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างบริษัทจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้น  
จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

#### 4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) **สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน**

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

ข) **รายการและยอดคงเหลือ**

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ที่ราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

ค) **บริษัทร่วมและการร่วมค้า**

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราตัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

#### 4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 ถึง 60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 4.6 (ฉ)

#### 4.5 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว้า

ราคาทุนของสินค้ำคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าสูญหุ่ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้ำนั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

#### 4.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

##### ก) การจัดประเภท

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

##### ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ บริษัทจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

##### ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่

ง) **ตราสารหนี้**

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- **ราคาหุ้นตัดจำหน่าย** - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- **มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)** - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- **มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL)** - บริษัทจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

จ) **ตราสารทุน**

บริษัทวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่บริษัทเลือกรับรู้กำไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) บริษัทจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น - เงินปันผลรับ เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ฉ) การด้อยค่า

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI บริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามี การเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

บริษัทพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	อายุการใช้งาน (ปี)
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	5 - 15
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ	10 - 40
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	5 - 15
แม่พิมพ์	4
ยานพาหนะ	5
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา  
รายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก  
การจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ

### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

#### การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์  
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ถึง 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

#### ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ต้นทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อบริษัทแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- เมื่อกลุ่มบริษัทสามารถวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ
- มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการค้า และด้านทรัพยากร และ
- เมื่อบริษัทมีความสามารถและความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เสร็จสิ้นและนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้งานหรือขาย

ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป

การทยอยตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บริษัทบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์จะเริ่มเมื่อสินทรัพย์นั้นเริ่มใช้แบบ  
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์ด้วยวิธีเส้นตรง ตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์นั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 4 ปี

#### 4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัททดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

#### 4.10 สัญญาเช่า

##### สัญญาเช่า - กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนคงที่ที่จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า บริษัทต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

#### 4.11 หนี้สินทางการเงิน

##### ก) การจัดประเภท

บริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

**ข) การวัดมูลค่า**

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

**ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา**

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาวะผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากบริษัทมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน บริษัทจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

**4.12 ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

**ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน**

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความตีความ บริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

**ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่บริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต



ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

#### 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

##### ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ ของพนักงานปัจจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงระยะเวลาให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

##### ข) โครงการสมทบเงิน

บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

##### ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

บริษัทจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) บริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอมอบผลประโยชน์ และ  
2) บริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือน ภายหลัง  
รอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการ  
ชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และประมาณการจำนวน  
ที่ต้องจ่ายได้

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน  
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.15 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหัก  
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่บริษัทได้รับจากการขนส่งสินค้าและ  
ให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่บริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท บริษัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระ  
ที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตาม  
สัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บริษัทจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ  
แยกต่างหากจากกันเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

### การขายสินค้า

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะรับรู้รายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้าซึ่งก็คือเมื่อส่งมอบสินค้า และไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่กำหนด ความเสี่ยงของการล้าสมัยและการสูญเสียดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ และเมื่อผู้ขายได้ยอมรับสินค้าตามสัญญาขายแล้ว ซึ่งภาระผูกพันของบริษัทสิ้นสุดลงหรือบริษัทมีข้อบ่งชี้ว่าเกณฑ์ในการยอมรับทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจ

โดยปกติสินค้าจะขายพร้อมกับให้ส่วนลดตามปริมาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั้งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก การขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าที่คาดหวัง จากข้อมูลในอดีต โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) จะรับรู้สำหรับส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 30 ถึง 60 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาด

ภาระผูกพันของบริษัทในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผิดปกติภายใต้เงื่อนไขการรับประกันจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินและ ต้นทุนขาย

บริษัทรับรู้ลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นจุดที่บริษัทมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด เว้นแต่ กำหนดเวลาในการชำระเงิน

### การให้บริการ

บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อได้ให้บริการแล้ว

### สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรู้ เป็นรายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิ่งตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการแยกต่างหาก

### องค์ประกอบของการจัดหาเงิน

บริษัทคาดว่าจะไม่มีการทำสัญญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและ การชำระเงินของ ลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้นบริษัทไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)

### รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ พิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของบริษัท
- รายได้จากการขายเศษซากรับรู้เมื่อมีการขายเกิดขึ้นจริง

#### 4.17 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 4.18 อนุพันธ์และกิจการป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น

บริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น

### 5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

#### 5.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

บริษัทมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของบริษัทรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของบริษัท

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้นตรงกับแผนกการเงินกลางของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งแผนกการเงินกลางของบริษัทเป็นผู้กำหนด ประเมิน และบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานของบริษัท ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึงกำหนดนโยบายเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การเข้าทำตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินอื่น รวมทั้งการลงทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน

### 5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

#### ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อันเกี่ยวเนื่องมาจากรายการซื้อขายสินค้าในสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม บริษัทเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของรายการ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดสุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ๆ

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการจัดทำเอกสารที่ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง อนุพันธ์ดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ด้านล่างและหมายเหตุ 13

#### ความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

	31 มีนาคม พ.ศ. 2566			31 มีนาคม พ.ศ. 2565		
	ดอลลาร์		เยน	ดอลลาร์		
	สหรัฐ	ยูโร		สหรัฐ	ยูโร	เยน
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	147,161,965	-	575,841	106,533,529	-	774,413
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	231,031,799	-	-	158,055,798	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	310,662,621	2,554,433	19,547,902	269,404,251	3,272,408	52,555,010
สัญญาซื้อขายเงินตรา						
ต่างประเทศล่วงหน้า						
- ซื้อเงินตราต่างประเทศ	34,680,000	-	5,204,000	33,140,000	-	11,370,000

**การวิเคราะห์ความอ่อนไหว**

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น บริษัทมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท เงินเยน ญี่ปุ่น เงินดอลลาร์สหรัฐ และ เงินยูโร ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มากจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และเงินดอลลาร์สหรัฐ

	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ		
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 7)*	4,019,246	(2,667,734)
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อ ยูโร		
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 6)*	(127,722)	(196,344)
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อ เยน		
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 12)*	(1,205,317)	(7,523,767)
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ		
- ลดลงร้อยละ 12 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 7)*	(4,019,246)	2,667,734
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อ ยูโร		
- ลดลง ร้อยละ 5 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 6)*	127,722	196,344
อัตราแลกเปลี่ยน บาทต่อ เยน		
- ลดลงร้อยละ 5 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 12)*	1,205,317	7,523,767
* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่		

**ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้น สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยสำคัญเนื่องจากบริษัทไม่ได้พึ่งพิงรายได้ดอกเบี้ยรับในการดำเนินธุรกิจ

**5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต**

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นและความเสี่ยงด้านเครดิตแก่ลูกค้าและลูกหนี้ค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทจะเลือกทำรายการกับธนาคารหรือสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ bbb หรือสูงกว่า จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระเท่านั้น

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ บริษัทจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ บริษัทพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

แม้ว่าบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่บริษัทพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

ลูกหนี้การค้า

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ

รายละเอียดของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 11

บริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลานาน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจะแสดงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

### เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน ข้างหน้าสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

รายละเอียดของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 14

### 5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 2,084,203,370 บาท (พ.ศ. 2565 : 2,655,943,140 บาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของบริษัทได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่าง ๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

### วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ กลุ่มสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมติดลบนั้น ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวที่จำนวน 1,094,303 บาท (พ.ศ. 2565 : 780,983 บาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการที่ครบกำหนด ณ ปัจจุบัน เนื่องจากวันครบกำหนดตามสัญญานั้นอ้างอิงตามระยะเวลาของกระแสเงินสดของรายการดังกล่าว บริษัทบริหารสัญญาอนุพันธ์เหล่านี้จากพิจารณาวันครบกำหนดตามสัญญา



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	ณ ปัจจุบัน	ภายใน	มากกว่า		รวม	มูลค่าตาม
	บาท	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		บัญชี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่มีให้อ่อนพันธ						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,430,679,385	-	-	-	1,430,679,385	1,430,679,385
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	363,034,369	-	-	-	363,034,369	363,034,369
<b>รวมรายการที่มีให้อ่อนพันธ</b>	<b>1,793,713,754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,793,713,754</b>	<b>1,793,713,754</b>
อ่อนพันธ						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,094,303	-	-	-	1,094,303	1,094,303
<b>รวมอ่อนพันธ</b>	<b>1,094,303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,094,303</b>	<b>1,094,303</b>
<b>รวม</b>	<b>1,794,808,057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,794,808,057</b>	<b>1,794,808,057</b>

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	ณ ปัจจุบัน	ภายใน	มากกว่า		รวม	มูลค่าตาม
	บาท	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		บัญชี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่มีให้อ่อนพันธ						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,476,367,882	-	-	-	1,476,367,882	1,476,367,882
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	410,699,808	-	-	-	410,699,808	410,699,808
<b>รวมรายการที่มีให้อ่อนพันธ</b>	<b>1,887,067,690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,887,067,690</b>	<b>1,887,067,690</b>
อ่อนพันธ						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	780,983	-	-	-	780,983	780,983
<b>รวมอ่อนพันธ</b>	<b>780,983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780,983</b>	<b>780,983</b>
<b>รวม</b>	<b>1,887,848,673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,887,848,673</b>	<b>1,887,848,673</b>

## 5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

### การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของเงินทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น บริษัทอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

6 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน บาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุน				
	-	1,682,829,463	-	1,682,829,463
	-	1,682,829,463	-	1,682,829,463
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน				
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
	1,094,303	-	-	1,094,303
	1,094,303	-	-	1,094,303
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน บาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุน				
	-	1,485,400,982	-	1,485,400,982
	-	1,485,400,982	-	1,485,400,982
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน				
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
	780,983	-	-	780,983
	780,983	-	-	780,983

บริษัท ไทยสแตนดาร์ดไฟฟ้่า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าและเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ข้อมูลระดับที่ 1		ข้อมูลระดับที่ 2		ข้อมูลระดับที่ 3		รวมมูลค่ายุติธรรม	
	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565
<b>สินทรัพย์</b>								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า								
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน								
เบ็ดเสร็จอื่น								
เงินลงทุนในตราสารทุน	116,367,689	65,276,231	-	-	1,566,461,774	1,420,124,751	1,682,829,463	1,485,400,982
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>116,367,689</b>	<b>65,276,231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,566,461,774</b>	<b>1,420,124,751</b>	<b>1,682,829,463</b>	<b>1,485,400,982</b>
<b>หนี้สิน</b>								
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า								
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน								
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค่า								
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	1,094,303	780,983	-	-	1,094,303	780,983
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,094,303</b>	<b>780,983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,094,303</b>	<b>780,983</b>

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้  
อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้  
ในตลาด

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 4.6 และ  
หมายเหตุ 4.11

**เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2**

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณจากกระแสเงินสดตามสัญญา คัดลดด้วยอัตราอ้างอิงจากราคาตลาดของตราสารหนี้  
ที่มีราคาที่สามารถสังเกตได้ของคู่สัญญา

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในตลาดที่มีการซื้อขายคล่อง  
ผลกระทบของการคิดลดตราสารหนี้สำหรับตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมในระดับ 2 ไม่มีสาระสำคัญ

บริษัท ไทยสแตนดาร์ดไฟฟ้่า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

เงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งมาจากข้อมูลที่ไม่ได้สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและลักษณะของตราสารทุน

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับ 3 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน	1,420,124,751	1,225,217,091
กำไร/ขาดทุนซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	146,337,023	194,907,660
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,566,461,774	1,420,124,751

ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่ใช้ในการจัดมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับ 3

	มูลค่ายุติธรรม		ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	ช่วงของข้อมูล	
	31 มีนาคม	31 มีนาคม		31 มีนาคม	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565			
	บาท	บาท			
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	1,566,461,774	1,420,124,751	ปัจจัยการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of Marketability : DLOM)	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15

ตารางต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม

	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	การเคลื่อนไหว	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	
			การเพิ่มขึ้นของ	การลดลงของ
			สมมุติฐาน พ.ศ. 2566	สมมุติฐาน พ.ศ. 2566
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	ปัจจัยการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of Marketability : DLOM)	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 1.18	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.18

### ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การประชุมระหว่างผู้อำนวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คือปัจจัยการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of Marketability : DLOM) ประเมินโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการประเมินมูลค่า (International Valuation standards) โดยบริษัทได้ใช้ค่ากลางของช่วงข้อมูลดังกล่าว

## 7 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น

### ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าของบริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 6

### ข) ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย

บริษัทได้ประมาณการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย เพื่อให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากอายุของสินค้าคงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย

### ค) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์สำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

### ง) การระบุพันธผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของการระบุพันธผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 21

## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

### จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตรา  
การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด บริษัทใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ  
คำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของบริษัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์  
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

### ฉ) สำรองค่าประกันสินค้า

บริษัทได้ให้การรับประกันสินค้าเมื่อขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับสินค้าที่ชำรุด  
เสียหายภายในระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด สำรองค่าประกันสินค้ากำหนดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต

## 8 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้พิจารณา  
ผลประกอบการของบริษัทตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งภูมิศาสตร์จากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นำเสนอในงบการเงินนี้

### ส่วนงานธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พิมพ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทไม่ได้จัดทำ  
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่ารายได้ สินทรัพย์ และ  
ผลกำไรของส่วนงานแม่พิมพ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์เชิงปริมาณที่บริษัทต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงาน  
ดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นำเสนอในงบการเงินนี้

### รายได้จากการขายและการให้บริการตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พิมพ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระหว่างปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์	14,328,753,217	13,490,158,861
แม่พิมพ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์	119,093,218	92,167,797
	14,447,846,435	13,582,326,658

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายได้จากการขายและการให้บริการตามที่ตั้งภูมิศาสตร์

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีรายได้ตามที่ตั้งภูมิศาสตร์ดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ในประเทศ	9,501,979,086	8,260,626,023
ต่างประเทศ	4,945,867,349	5,321,700,635
	14,447,846,435	13,582,326,658

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และพ.ศ. 2565 รายได้จากการขายและบริการทั้งหมดมีจังหวะเวลาการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)

ลูกค้าย่อยใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีรายได้จากหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างจากลูกค้าย่อยใหญ่ซึ่งมีรายการกับบริษัทเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นจำนวน 3 กลุ่มกิจการ ดังนี้ (พ.ศ. 2565 : 3 กลุ่มกิจการ)

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
กลุ่มที่ 1	5,785	4,917
กลุ่มที่ 2	3,496	3,962
กลุ่มที่ 3	1,802	1,568

ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยใหญ่ภายใต้การควบคุมเดียวกันถือเป็นลูกค้าย่อยเดียวกันและรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
เงินสดและเช็คที่ยังไม่นำฝาก	625,910	562,431
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	56,469,785	54,226,689
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	150,107,675	111,154,020
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน	1,877,000,000	2,490,000,000
	2,084,203,370	2,655,943,140

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2565 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.35 ต่อปี)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

10 เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ ที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน (พ.ศ. 2565 : เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ ที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	3,483,000,000	2,258,000,000
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี	12,260,800,000	9,073,000,000
ไถ่ถอนระหว่างปี	(9,852,000,000)	(7,848,000,000)
ราคาตามบัญชีปลายปี	5,891,800,000	3,483,000,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.35 ต่อปี (พ.ศ. 2565 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี)

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

รายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	2,353,475,682	2,263,419,871
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(20,446,001)	(20,446,001)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น สุทธิ	2,333,029,681	2,242,973,870
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)	140,003,977	232,530,954
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น	7,404,006	18,242,829
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)	15,253,251	9,978,976
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	37,033,605	62,659,796
รายได้ค้างรับ สุทธิ	20,265,551	7,833,957
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	4,400,865	43,281,726
	2,557,390,936	2,617,502,108



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ				เกินกว่า 12 เดือน		รวม
	บาท	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	บาท	บาท	
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น							
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	2,282,950,113	49,772,325	180,532	126,711	20,446,001	2,353,475,682	
- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	137,298,561	2,705,416	-	-	-	140,003,977	
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(20,446,001)	(20,446,001)	

  

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ				เกินกว่า 12 เดือน		รวม
	บาท	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	บาท	บาท	
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น							
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	2,227,404,315	15,110,907	-	458,648	20,446,001	2,263,419,871	
- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	230,956,211	1,574,743	-	-	-	232,530,954	
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(20,446,001)	(20,446,001)	

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 84 เดือนก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลต่อความสามารถในการชำระของลูกหนี้การค้า บริษัทได้พิจารณาว่า อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จึงได้ปรับอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจากการปรับผลกระทบดังกล่าว

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

12 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ	208,815,858	284,915,647
งานระหว่างทำ	221,900,798	292,594,890
สินค้าสำเร็จรูป	101,716,438	100,697,506
สินค้านำระหว่างทาง	61,297,860	60,136,007
	593,730,954	738,344,050
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		
- งานระหว่างทำ	-	(16,900,000)
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย		
- วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ	(2,627,971)	(3,022,421)
- งานระหว่างทำ	(350,261)	(243,935)
- สินค้าสำเร็จรูป	(85,127)	(353,828)
สินค้านำระหว่างทาง	590,667,595	717,823,866

ต้นทุนขายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	11,839,100,925	11,092,504,997
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้านำคงเหลือ	(16,900,000)	16,900,000
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย	(556,825)	1,461,287

บริษัท ไทยสแตนดีย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>		
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,084,203,370	2,655,943,140
- เงินลงทุนระยะสั้น	5,891,800,000	3,483,000,000
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	2,495,690,915	2,503,726,629
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	19,040,148	-
- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	43,253,697	96,448,665
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)		
- เงินลงทุนในตราสารทุน	1,682,829,463	1,485,400,982
	12,216,817,593	10,224,519,416
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>		
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,430,679,385	1,476,367,882
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน		
- FVPL (ไม่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)	1,094,303	780,983
	1,431,773,688	1,477,148,865

### 13.1 สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

#### ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินอื่น และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ซึ่งมีราคาตามบัญชีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ	31 มีนาคม พ.ศ. 2566			31 มีนาคม พ.ศ. 2565		
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	9	2,084,203,370	-	2,084,203,370	2,655,943,140	-
เงินลงทุนระยะสั้น	10	5,891,800,000	-	5,891,800,000	3,483,000,000	-
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	11	2,353,475,682	-	2,353,475,682	2,263,419,871	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	140,003,977	-	140,003,977	232,530,954	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น	11	7,404,006	-	7,404,006	18,242,829	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	15,253,251	-	15,253,251	9,978,976	-
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย						
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	14	-	19,040,148	19,040,148	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	11	(20,446,001)	-	(20,446,001)	(20,446,001)	-
รวม		10,504,406,064	29,582,066	10,533,988,130	8,697,628,263	41,490,171
						8,739,118,434

#### ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียน มูลค่าตามบัญชีจึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนที่หมุนเวียน เนื่องจากมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียน มูลค่าตามบัญชีจึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย คือ พันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2570 ซึ่งบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการใช้ไฟฟ้า

สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน มูลค่ายุติธรรมไม่ได้มีความแตกต่างไปอย่างมีสาระสำคัญจากมูลค่าตามบัญชี

#### ค) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนและความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5

### 13.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI

#### ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ประกอบด้วย

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าและบริษัทเลือกใช้สิทธิในการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันรับรู้รายการเริ่มแรก

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565
	มูลค่ายุติธรรม บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
เงินลงทุนในตราสารทุน		
- ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	116,367,689	65,276,231
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	1,566,461,774	1,420,124,751
<b>รวม</b>	<b>1,682,829,463</b>	<b>1,485,400,982</b>

#### ข) รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการกำไรที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีมีดังนี้

	31 มีนาคม พ.ศ. 2566	31 มีนาคม พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
กำไรที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	197,428,481	148,653,322

บริษัทไม่มีการซื้อและขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สำคัญระหว่างปี

### 13.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL

#### ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL

บริษัทได้จัดประเภทสินทรัพย์อนุพันธ์และหนี้สินอนุพันธ์ เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนประกอบด้วยรายการสินทรัพย์อนุพันธ์และหนี้สินอนุพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับอนุพันธ์ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 6

#### ข) รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 กำไรจากมูลค่ายุติธรรมจำนวน 1,915,680 บาท (พ.ศ. 2565: 1,806,207 บาท) รับรู้อยู่ในกำไร(ขาดทุน)อื่น สุทธิ ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทไม่มีการซื้อและขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สำคัญระหว่างปี

## 14 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	96,448,665	63,118,708
ให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น	3,760,482	94,957,993
รับชำระคืนระหว่างปี	(56,955,450)	(61,628,036)
ยอดคงเหลือปลายปี	43,253,697	96,448,665

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 0.99 - 1.00 ต่อปี) โดยมีกำหนดจ่ายชำระคืนระหว่าง 1 เดือน ถึง 3 ปี (พ.ศ. 2565 : 1 เดือน ถึง 3 ปี)

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32,711,779	54,958,494
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	10,541,918	41,490,171
	43,253,697	96,448,665

บริษัทไม่มีรายการผลกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

15 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญต่อบริษัทแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนของ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		
			พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท	
<i>บริษัทร่วม</i>	สาธารณรัฐ								
Vietnam Stanley	สังคมนิยม	ผลิตชิ้นส่วน							
Electric Company Limited	เวียดนาม	ส่องสว่างยานยนต์	20	20	2,003,281,357	1,885,457,013	54,044,189	54,044,189	

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญต่อบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

รายได้จากการขายและการให้บริการ  
กำไรสุทธิสำหรับปี  
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

Vietnam Stanley Electric Company Limited	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
บาท	บาท
7,792,717,308	6,509,705,798
1,888,900,440	1,349,988,500
243,766,472	205,056,486

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	Vietnam Stanley Electric Company Limited	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<i>งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป</i>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,025,283,632	8,374,101,962
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,811,033,579	1,826,447,664
หนี้สินหมุนเวียน	781,899,120	736,438,817
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38,011,304	36,825,743
สินทรัพย์สุทธิ	10,016,406,787	9,427,285,066
<i>การกระทบยอดไปยังมูลค่าตามบัญชี</i>		
สินทรัพย์สุทธียกมา	9,427,285,066	8,550,600,139
กำไรสำหรับปี	1,888,900,440	1,349,988,500
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(80,946,359)	551,978,857
เงินปันผลจ่าย	(1,218,832,360)	(1,025,282,430)
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	10,016,406,787	9,427,285,066
ส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	20	20
ส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม (บาท)	2,003,281,357	1,885,457,013
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม	2,003,281,357	1,885,457,013

Vietnam Stanley Electric Company Limited เป็นบริษัทจำกัดและไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

16 เงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม เงินลงทุนในการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อบริษัทแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนของ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ส่วนได้เสีย		ตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		
			พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
การร่วมค้า	สาธารณรัฐ								
Lao Stanley	ประชาธิปไตย	ผลิตชิ้นส่วน							
Company Limited	ประชาชนลาว	สองสว่างยานยนต์	50	50	20,095,140	23,446,570	3,132,500	3,132,500	

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของบริษัทและการร่วมค้า

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

รายได้จากการขายและการให้บริการ  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  
ภาษีเงินได้  
กำไรสุทธิสำหรับปี  
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า

Lao Stanley Company Limited	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
บาท	บาท
418,450,149	463,347,848
1,590,045	634,385
4,913,043	5,806,570
18,363,902	23,226,279
4,686,015	5,878,491

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	Lao Stanley Company Limited	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<i>งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป</i>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36,583,143	74,731,801
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,986,436	32,149,369
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	42,569,579	106,881,170
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	10,171,623	7,939,716
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,890,272	64,173,317
หนี้สินหมุนเวียนรวม	9,890,272	64,173,317
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,660,651	3,754,430
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	2,660,651	3,754,430
สินทรัพย์สุทธิ	40,190,279	46,893,139
<i>การกระทบยอดไปยังมูลค่าตามบัญชี</i>		
สินทรัพย์สุทธียกมา	46,893,139	46,534,738
กำไรสำหรับปี	18,363,902	23,226,279
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(15,694,732)	(11,110,897)
เงินปันผลจ่าย	(9,372,030)	(11,756,981)
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	40,190,279	46,893,139
ส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้า (ร้อยละ)	50	50
ส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้า (บาท)	20,095,140	23,446,570
มูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า	20,095,140	23,446,570

Lao Stanley Company Limited เป็นบริษัทจำกัดและไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ อาคาร	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้างอื่น ๆ	เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ใน โรงงาน	แม่พิมพ์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องจักร ระหว่างการ ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564</b>									
ราคาทุน	1,350,023,054	3,868,460,698	2,753,284,091	8,866,585,115	5,929,186,907	57,137,452	179,304,734	896,157,609	23,900,139,660
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,940,475,600)	(926,345,581)	(6,110,642,751)	(5,342,889,120)	(38,933,444)	(137,991,087)	-	(14,497,277,583)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	1,350,023,054	1,927,985,098	1,826,938,510	2,755,942,364	586,297,787	18,204,008	41,313,647	896,157,609	9,402,862,077
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>									
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	1,350,023,054	1,927,985,098	1,826,938,510	2,755,942,364	586,297,787	18,204,008	41,313,647	896,157,609	9,402,862,077
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	37,182,564	-	5,500,000	1,941,193	925,391,709	970,015,466
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ	-	(119,909)	-	(199,011)	-	(9)	(49)	-	(318,978)
โอนสินทรัพย์	-	214,646,373	37,361,637	521,762,768	368,847,184	-	2,509,603	(1,145,127,565)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุ 26)	-	(269,834,895)	(85,220,032)	(631,756,546)	(285,423,443)	(7,797,292)	(15,706,726)	-	(1,295,738,934)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	1,350,023,054	1,872,676,667	1,779,080,115	2,682,932,139	669,721,528	15,906,707	30,057,668	676,421,753	9,076,819,631

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ อาคาร	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้างอื่น ๆ	เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ใน โรงงาน	แม่พิมพ์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องจักร ระหว่างการใช้ ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>									
ราคาทุน	1,350,023,054	4,004,408,431	2,790,645,728	9,232,303,739	6,298,034,091	55,730,499	181,550,527	676,421,753	24,589,117,822
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,131,731,764)	(1,011,565,613)	(6,549,371,600)	(5,628,312,563)	(39,823,792)	(151,492,859)	-	(15,512,298,191)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	1,350,023,054	1,872,676,667	1,779,080,115	2,682,932,139	669,721,528	15,906,707	30,057,668	676,421,753	9,076,819,631
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>									
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	1,350,023,054	1,872,676,667	1,779,080,115	2,682,932,139	669,721,528	15,906,707	30,057,668	676,421,753	9,076,819,631
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	29,213,597	-	-	2,986,513	638,103,311	670,303,421
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ	-	(28)	-	(196,494)	(65)	(5)	(76)	-	(196,668)
โอนสินทรัพย์	-	162,916,730	-	222,616,649	488,142,100	-	12,622,590	(886,298,069)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุ 26)	-	(277,624,924)	(79,234,798)	(604,394,712)	(297,029,467)	(6,404,163)	(13,138,880)	-	(1,277,826,944)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	1,350,023,054	1,757,968,445	1,699,845,317	2,330,171,179	860,834,096	9,502,539	32,527,815	428,226,995	8,469,099,440
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>									
ราคาทุน	1,350,023,054	4,097,922,163	2,790,645,729	9,122,230,934	6,668,903,872	50,415,419	191,403,526	428,226,995	24,699,771,692
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,339,953,718)	(1,090,800,412)	(6,792,059,755)	(5,808,069,776)	(40,912,880)	(158,875,711)	-	(16,230,672,252)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	1,350,023,054	1,757,968,445	1,699,845,317	2,330,171,179	860,834,096	9,502,539	32,527,815	428,226,995	8,469,099,440

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยแม่พิมพ์ มีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน</b>		
ราคาทุน	290,246,836	289,494,123
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(219,437,043)	(187,079,244)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	70,809,793	102,414,879
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม</b>		
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	70,809,793	102,414,879
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี	27,626,247	752,713
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(35,308,255)	(32,357,799)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	63,127,785	70,809,793
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>		
ราคาทุน	317,873,083	290,246,836
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(254,745,298)	(219,437,043)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	63,127,785	70,809,793

รายได้ค่าเช่าจำนวน 81,057,901 บาท (พ.ศ. 2565 : 57,106,125 บาท) รวมแสดงในกำไรหรือขาดทุนในรายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ต้นทุนการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์	ต้นทุนการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างพัฒนา	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564</b>				
ราคาทุน	329,472,409	1,267,133,901	420,127,067	2,016,733,377
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(272,516,115)	(716,594,792)	-	(989,110,907)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	56,956,294	550,539,109	420,127,067	1,027,622,470
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>				
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	56,956,294	550,539,109	420,127,067	1,027,622,470
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	31,606,432	-	207,596,576	239,203,008
โอนสินทรัพย์	-	176,244,691	(176,244,691)	-
<u>ค่าตัดจำหน่าย</u> (หมายเหตุ 26)	(22,971,529)	(255,152,221)	-	(278,123,750)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	65,591,197	471,631,579	451,478,952	988,701,728
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>				
ราคาทุน	359,972,823	1,176,219,791	451,478,952	1,987,671,566
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(294,381,626)	(704,588,212)	-	(998,969,838)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	65,591,197	471,631,579	451,478,952	988,701,728
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>				
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	65,591,197	471,631,579	451,478,952	988,701,728
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	13,248,003	-	208,785,219	222,033,222
ตัดจำหน่าย สุทธิ	(9)	-	-	(9)
โอนสินทรัพย์	-	263,968,441	(263,968,441)	-
<u>ค่าตัดจำหน่าย</u> (หมายเหตุ 26)	(23,979,362)	(246,417,339)	-	(270,396,701)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	54,859,829	489,182,681	396,295,730	940,338,240
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>				
ราคาทุน	330,836,027	1,324,981,419	396,295,730	2,052,113,176
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(275,976,198)	(835,798,738)	-	(1,111,774,936)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	54,859,829	489,182,681	396,295,730	940,338,240

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ต้นทุนขายและให้บริการ	270,216,532	278,059,645
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	180,169	64,105

## 19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	148,626,774	150,348,227	148,626,774	150,348,227
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(780,267,479)	(705,387,094)	(387,027,518)	(335,041,715)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	<b>(631,640,705)</b>	<b>(555,038,867)</b>	<b>(238,400,744)</b>	<b>(184,693,488)</b>

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีในระหว่างปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินค้างเหลือ	อุปกรณ์	หนี้สิน			รวม
			สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	ผลประโยชน์ พนักงาน	อื่น ๆ	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>						
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	431,780	38,212,296	26,126,168	77,029,499	3,167,646	144,967,389
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	3,672,257	(10,735,889)	(1,156,403)	6,600,078	8,709,574	7,089,617
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,708,779)	-	(1,708,779)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	4,104,037	27,476,407	24,969,765	81,920,798	11,877,220	150,348,227
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	4,104,037	27,476,407	24,969,765	81,920,798	11,877,220	150,348,227
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	(3,491,365)	1,244,751	1,324,974	7,736,628	(1,822,126)	4,992,862
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(6,714,315)	-	(6,714,315)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	612,672	28,721,158	26,294,739	82,943,111	10,055,094	148,626,774



บริษัท ไทยสแตนดาร์ดไฟฟ้่า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	สินทรัพย์			
	ทางการเงิน			
	วัดมูลค่าด้วย			
เงินลงทุน ในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	อาคารและ เครื่องจักร	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	(335,242,142)	(241,293,301)	(40,676,450)	(617,211,893)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	(14,135,172)	-	(23,341,300)	(37,476,472)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(20,968,065)	(29,730,664)	-	(50,698,729)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	(370,345,379)	(271,023,965)	(64,017,750)	(705,387,094)
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	(370,345,379)	(271,023,965)	(64,017,750)	(705,387,094)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	(27,701,910)	-	(12,500,107)	(40,202,017)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4,807,328	(39,485,696)	-	(34,678,368)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	(393,239,961)	(310,509,661)	(76,517,857)	(780,267,479)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สินทรัพย์		
	ทางการเงิน		
	วัดมูลค่าด้วย		
มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	อาคารและ เครื่องจักร	รวม	
บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	(241,293,301)	(40,676,450)	(281,969,751)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	-	(23,341,300)	(23,341,300)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(29,730,664)	-	(29,730,664)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	(271,023,965)	(64,017,750)	(335,041,715)
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	(271,023,965)	(64,017,750)	(335,041,715)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน	-	(12,500,107)	(12,500,107)
รายการที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(39,485,696)	-	(39,485,696)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566	(310,509,661)	(76,517,857)	(387,027,518)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

20 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	260,040,867	232,636,026
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	48,012,938	36,997,532
ส่วนลดการค้าค้างจ่าย	-	64,298,000
สำรองค่าประกันสินค้า	34,122,931	43,390,718
อื่น ๆ	20,857,633	33,377,532
	363,034,369	410,699,808

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที่ให้ออกขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน:		
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์	414,715,556	409,603,994
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	414,715,556	409,603,994
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน	43,106,520	42,707,733
การวัดมูลค่าใหม่ที่รับรู้ใน(กำไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(33,571,576)	(8,543,894)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปีมีดังนี้		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 เมษายน	409,603,994	385,147,496
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	33,900,386	36,295,591
ต้นทุนดอกเบี้ย	9,170,114	6,577,032
ต้นทุนบริการในอดีต	36,020	(164,890)
	43,106,520	42,707,733
การวัดมูลค่าใหม่		
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(324,201)	5,936,774
ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(26,514,916)	(5,929,261)
ผลกำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(6,732,459)	(8,551,407)
	(33,571,576)	(8,543,894)
ผลประโยชน์ที่จ่าย	(4,423,382)	(9,707,341)
ณ วันที่ 31 มีนาคม	414,715,556	409,603,994

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.49	ร้อยละ 1.80
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 4.00	ร้อยละ 4.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 0.00 - ร้อยละ 11.00	ร้อยละ 0.00 - ร้อยละ 10.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	
	ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	
อัตราคิดลด	1.00	1.00	(33,989,616)	(36,820,204)	39,358,021	42,997,890
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	1.00	1.00	35,767,180	43,245,364	(31,620,473)	(37,772,633)
อัตราการหมุนเวียน พนักงาน	1.00	1.00	(35,615,675)	(38,389,114)	25,342,024	28,532,441

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยตวงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 9.28 ปี (พ.ศ. 2565 : 9.99 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีกรคิดลดมีดังนี้

	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	20,030,961	36,247,142	96,604,073	1,475,101,675	1,627,983,851
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	32,145,584	21,431,318	72,377,598	1,482,886,861	1,608,841,361

## บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

### 22 ทูเนอหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565	76,625,000	383,125,000	504,250,000	887,375,000

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 76,625,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2565 : จำนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

### 23 เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในอัตรา 8.50 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 651,312,500 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 200 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 1,700 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 651,310,800 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 421,437,500 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 100 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 550 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 421,436,950 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

### 24 สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

### 25 รายได้อื่น - อื่น ๆ

	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต	80,286,204	50,368,855
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก	11,143,257	10,114,349
รายได้ค่าสิทธิ	2,457,465	2,405,538
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	3,107,669	4,089,665
อื่น ๆ	7,129,350	11,996,568
	104,123,945	78,974,975

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	69,675,160	(220,520,140)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	7,029,035,736	6,771,258,502
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,491,718,127	1,452,664,215
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17)	1,277,826,944	1,295,738,934
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 18)	270,396,701	278,123,750
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	452,420,890	360,038,709
ค่าจ้างบุคคลภายนอกผลิตสินค้า	75,211,933	64,270,684
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	328,966,274	311,835,254

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	372,584,984	339,011,730	372,584,984	339,011,730
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
เพิ่มในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 19)	(4,992,862)	(7,089,617)	(4,992,862)	(7,089,617)
เพิ่มในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(หมายเหตุ 19)	40,202,017	37,476,472	12,500,107	23,341,300
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	407,794,139	369,398,585	380,092,229	355,263,413

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของบริษัทที่มียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางทฤษฎีบัญชีคู่กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษี	2,153,469,870	1,890,202,414	2,014,960,318	1,819,526,551
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2565: ร้อยละ 20)	430,693,974	378,040,482	402,992,064	363,905,310
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(15,314,980)	(4,759,874)	(15,314,980)	(4,759,874)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	9,520,367	31,045,672	9,520,367	31,045,672
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้น	(17,105,222)	(34,927,695)	(17,105,222)	(34,927,695)
ภาษีเงินได้	407,794,139	369,398,585	380,092,229	355,263,413

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.94 และ 18.86 สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 19.54 และ 19.53 ตามลำดับ) ทั้งนี้อัตราภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมีอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากเงินปันผลรับมากขึ้น

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี	ภาษีลด (เพิ่ม)	หลังภาษี	ก่อนภาษี	ภาษีลด (เพิ่ม)	หลังภาษี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	33,571,576	(6,714,315)	26,857,261	8,543,894	(1,708,779)	6,835,115
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม - สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	197,428,481	(39,485,696)	157,942,785	148,653,322	(29,730,664)	118,922,658
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(24,036,638)	4,807,328	(19,229,310)	104,840,323	(20,968,065)	83,872,258
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	206,963,419	(41,392,683)	165,570,736	262,037,539	(52,407,508)	209,630,031
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(41,392,683)			(52,407,508)	

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด บาท	หลังภาษี บาท
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	33,571,576	(6,714,315)	26,857,261	8,543,894	(1,708,779)	6,835,115
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม - สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	197,428,481	(39,485,696)	157,942,785	148,653,322	(29,730,664)	118,922,658
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	231,000,057	(46,200,011)	184,800,046	157,197,216	(31,439,443)	125,757,773
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(46,200,011)			(31,439,443)	

28 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้ว  
ในระหว่างปี

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	1,745,675,731	1,520,803,829	1,634,868,089
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000	76,625,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	22.78	19.85	21.34	19.11

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลด

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

29 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพ์และกิจการผลิต  
โคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ  
กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุ  
ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

	พ.ศ. 2566		
	กิจการที่ได้รับการ	กิจการที่ไม่ได้รับการ	รวม
	ส่งเสริมการลงทุน	ส่งเสริมการลงทุน	
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายส่งออก	31,640,025	4,914,227,324	4,945,867,349
รายได้จากการขายในประเทศ	67,756,750	9,434,222,336	9,501,979,086
	99,396,775	14,348,449,660	14,447,846,435

  

	พ.ศ. 2565		
	กิจการที่ได้รับการ	กิจการที่ไม่ได้รับการ	รวม
	ส่งเสริมการลงทุน	ส่งเสริมการลงทุน	
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายส่งออก	-	5,321,700,634	5,321,700,634
รายได้จากการขายในประเทศ	-	8,260,626,024	8,260,626,024
	-	13,582,326,658	13,582,326,658

30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะโดย  
ทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อย  
ในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงความถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่  
ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกใน  
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์  
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริก จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้น  
ในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.66 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.61  
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก ประกอบด้วยบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริก จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมาก เพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิช่วยให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นคิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น แสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>รายได้จากการขาย</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	470,474,490	555,456,061
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	110,708,136	117,053,428
บริษัทร่วม	188,830,787	201,918,945
การร่วมค้า	369,470,514	386,316,976
	<b>1,139,483,927</b>	<b>1,260,745,410</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	1,605,131	2,155,760
บริษัทร่วม	61,662	7,842
การร่วมค้า	316,943	24,600
	<b>1,983,736</b>	<b>2,188,202</b>

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>รายได้เงินปันผล</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	102,240,484	23,946,190
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรรร่วมกัน	743,893	353,800
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 15)	243,766,472	205,056,486
การร่วมค้า (หมายเหตุ 16)	4,686,015	5,878,491
	<b>351,436,864</b>	<b>235,234,967</b>
<b>รายได้ค่าสิทธิ</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	1,682,279	1,874,780
การร่วมค้า	775,186	530,758
	<b>2,457,465</b>	<b>2,405,538</b>
<b>ค่าซื้อสินค้าและบริการ</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	3,403,140,790	3,335,935,799
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรรร่วมกัน	466,417,968	475,923,747
บริษัทร่วม	37,883,669	38,650,888
	<b>3,907,442,427</b>	<b>3,850,510,434</b>
<b>ค่าสิทธิ</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	326,401,494	304,350,053
<b>ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	46,511,213	49,719,070
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรรร่วมกัน	8,467	138,365
บริษัทร่วม	50,759	6,745
	<b>46,570,439</b>	<b>49,864,180</b>
<b>ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	10,739,039	-
<b>ค่านายหน้า</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	158,293,496	136,960,433

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการ  
ซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	92,154,392	101,213,025
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	31,194,967	32,017,423
บริษัทร่วม	14,886,867	38,247,953
การร่วมค้า	1,767,751	61,052,553
	140,003,977	232,530,954
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	15,253,251	9,978,976
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	440,232,435	433,498,541
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	49,988,033	54,252,284
บริษัทร่วม	7,648,461	8,201,157
	497,868,929	495,951,982
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	206,816,410	173,557,965

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
<b>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</b>		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	40,010,962	46,230,643

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วยผลตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

## 31 ภาวะผูกพันที่สำคัญ

### 31.1 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทไม่มีภาวะผูกพันที่เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสำหรับการใช้ไฟฟ้า (พ.ศ. 2565 : จำนวน 20 ล้านบาท)

### 31.2 รายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทมีภาวะผูกพันที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจำนวน 237 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : จำนวน 90 ล้านบาท) ภาวะผูกพันส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตในอนาคต

## 32 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

32.1) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการบริษัท Vietnam Stanley Electric Company Limited (บริษัทร่วม) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 752.26 พันล้านดองเวียดนาม (VND) (เทียบเท่า 1,093.78 ล้านบาท) โดยจะจ่ายให้บริษัทตามส่วนได้เสียคิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 150.45 พันล้านดองเวียดนาม (VND) (เทียบเท่า 218.76 ล้านบาท)

32.2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 (อย่างมีเงื่อนไขในโอกาสพิเศษ) สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 20 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,532.50 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566